

## สวัสดิการสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์

โดย นาวาเอก ทิวากร นุกิจ

ปัจจุบันถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จะคลี่คลายลง แต่ร่องรอยความเสียหายยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็น ยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบจากสถานการณ์ต่างประเทศทั้งการสู้รบระหว่างรัสเซีย - ยูเครนที่ยืดเยื้อมาจนทุกวันนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรุนแรงของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าเกษตรกรรม ราคาสินค้าบริโภคและอุปโภคในประเทศไทยสูงขึ้น ในขณะที่ค่าเงินบาทลดลงเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จนต้องขึ้นราคาสินค้าบริโภคและอุปโภค เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามเพราะผลกระทบต้องเกิดกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนแน่นอน เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าสูงขึ้น ต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิม หมายถึงค่าครองชีพเราสูงขึ้นนั่นเอง เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในฐานะผู้ฝากเงินก็จะมีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น แต่ในฐานะผู้กู้เงินก็จะมีภาระเป็นค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นต้น ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เราต้องลดปริมาณและประหยัดการใช้จ่าย เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน

หลายหน่วยงานมีระบบสวัสดิการช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ของบุคลากร ขาดเซยรายได้ค่าจ้างที่ไม่สูงมากนัก เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยยอมรับความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยของบุคลากรและครอบครัว สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ระบบสวัสดิการเป็นระบบที่บุคลากรขององค์กรต้องขอรับและเข้าถึงด้วยตนเอง เพราะหากไม่มีการขอรับหรือขอใช้สิทธิองค์กรย่อมไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้น จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ระบบสวัสดิการถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย หรือช่วยเติมเต็มเงินสดเข้ากระเป๋าเราได้ ลองคิดทบทวนว่ามีระบบสวัสดิการใดบ้างที่เราสามารถใช้สิทธินั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สอ.นย.เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกตามหลักการและความเหมาะสม ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๒ สวัสดิการ ดังนี้

๑. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ต่อบุตร ๑ คน ไม่จำกัดจำนวนบุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรม ขอรับสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน

๒. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก มี ๒ ประเภท ได้แก่

๒.๑ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา (พิจารณาตามอัตราเงินเดือนสมาชิกที่มีรายได้น้อย)

ระดับอนุบาล ๒,๐๐๐.๐๐ บาท                      ระดับประถมศึกษา ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

ระดับมัธยมศึกษา ๓,๐๐๐.๐๐ บาท                      ระดับ ปวช. ๓,๕๐๐.๐๐ บาท

ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๒ ประเภททุนเรียนดี(พิจารณาผลการศึกษาเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา ๑ ปีการศึกษา)

ระดับประถมศึกษา ๓,๕๐๐.๐๐ บาท                      ระดับมัธยมศึกษา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ระดับ ปวช. ๔,๕๐๐.๐๐ บาท                      ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก เฉพาะสมาชิกที่เข้ารับการรักษาและเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล ในอัตราคืนละ ๓๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ขอรับภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล

๔. สวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก โดย สอ.นย.จะจ่ายเงินสวัสดิการเป็นทุนเรือนหุ้นให้แก่สมาชิกตามความเหมาะสม

๕. สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการดำรงชีพแก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ รับเงินสูงสุดไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามอายุการเป็นสมาชิก ขอรับสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ของสถานพยาบาลที่ให้การรักษายาบาลทำการวินิจฉัย

สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ (เพิ่มเติม) หากสมาชิกเกิดเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน รับเงินสงเคราะห์เพิ่มจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และหากเกิดเหตุสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน รับเงินสงเคราะห์เพิ่มจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอรับสวัสดิการภายใน ๑๒๐ วัน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ ขยายระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่แพทย์ของสถานพยาบาลที่ให้การรักษายาบาลทำการวินิจฉัย ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

๖. สวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วัน รายละ ๒,๐๐๐ บาท

๗. สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และต้องเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการ หรืออายุการทำงาน หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากการทำงาน รับเงินตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก สูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ขอรับสวัสดิการภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คำสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน

๘. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต บุคคลที่สมาชิกระบุชื่อไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์รับเงิน ๒ ส่วน คือ เงินสงเคราะห์จัดการศพ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก สูงสุด ๑๒๐,๐๐๐ บาท รับเงินรวมสูงสุด จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ขอรับสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต (เพิ่มเติม) สำหรับสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่ม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่ม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ขอรับสวัสดิการภายใน ๑๒๐ วัน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ ขยายระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

๙. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต ครอบครัว คือ คู่สมรส บิดา มารดา บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นบุตรบุญธรรม รายละ ๑,๕๐๐ บาท หากจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. จ่ายค่าพวงหรีดตามจริงไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท **(หลักฐานการเบิกเงิน คือ ภาพถ่ายพวงหรีดและใบเสร็จรับเงินระบุชื่อผู้จ่ายเงิน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด)** ขอรับสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

๑๐. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มูลค่าความเสียหาย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ขอรับภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันประสบเหตุ

๑๑. สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้ ผู้ค้าประกันสามารถติดต่อขอรับสิทธิได้เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ โดยมีสาเหตุมาจากผู้กู้เสียชีวิต หรือหนีราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ สงเคราะห์ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ใน สอ.นย. ณ วันที่โอนหนี้ให้แก่ผู้ค้าประกัน สูงสุดไม่เกิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และไม่เกินหนี้สินคงเหลือที่มีอยู่ใน สอ.นย.

๑๒. สวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต จำนวน ๑,๕๐๐ บาท และหากจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. จ่ายค่าพวงหรีดตามจริงแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หลักฐานการเบิกเงิน คือ ภาพถ่ายพวงหรีดและใบเสร็จรับเงินระบุชื่อผู้จ่ายเงิน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ นาวิกโยธิน จำกัด) ขอรับสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สมาชิกสมทบเสียชีวิต

การพิจารณาสวัสดิการต้องมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและผลประกอบการของ สอ.นย. จากสถานการณ์ปัจจุบันสมาชิกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยตรง สวัสดิการต่าง ๆ ของ สอ.นย. อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบให้แก่สมาชิกได้บ้าง ดังนั้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านสมาชิก และก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับสวัสดิการ เนื่องจากการขอรับสวัสดิการมีระยะเวลาสิ้นสุดในการขอรับเงิน รวมถึงมีเอกสารที่จะต้องยื่นประกอบการพิจารณา ขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ของท่านได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ สอ.นย. หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน สอ.นย.



#### กระดานข่าว สอ.นย.

๑. ขอความร่วมมือสมาชิกงดใช้เงินสด ลดการสัมผัส ตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 ด้วยการฝากเงิน โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร และกู้เงินฉุกเฉินโดยรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร
๒. สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๕ – ๓๐ ธ.ค.๖๕ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจำนวนเงินฝาก วงเงินกู้สูงสุด ๙ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี
๓. สอ.นย.เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ วงเงินโครงการไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการฝาก ๑ ปี ฝากสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทต่อบัญชี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี
๔. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็ว)
๕. โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ วงเงินกู้สูงสุด ๖๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี วงเงินโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่



สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่....



เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>



Line Official : @chh4689l



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/> อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กตหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ จุรการ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐